

ม.เกษตร จับีมือ การบินไทย
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทางเกษตรสู่ระบบ GAP
ป้อนครัวการบินไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับีมือ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบทาง การเกษตรตามระบบเกษตรที่เหมาะสม (GAP) โดยนำไปประยุกต์และขยายผลในการจัดหาวัตถุดิบประเภทพืช ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้โดยสารและลูกค้ำของบริษัท

วันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ ห้องสุพรรณหงษ์ สนามบินสุวรรณภูมิ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลาภญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ คุณพิศมัย จันทร์อุเบกษา กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบินไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาด เสรีมีการกำหนดกฎ กติกา ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า จึงจำเป็นที่จะคัดเลือกสินค้าของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าเกษตรหรืออาหารแปรรูปจากการเกษตรที่มุ่งเน้นการผลิตที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานทัดเทียม กับสากล ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และสามารถขนส่งไปยังแหล่งผลิตหรือช่วงเวลาที่ผลิตได้ในกรณีที่เกิด ปัญหาของสินค้า ด้วยความตระหนักดังกล่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการ ผู้โดยสารและลูกค้ำสายการบินต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานความ ปลอดภัยตามระบบการเกษตรที่เหมาะสม หรือ Good Agricultural Practice (GAP) โดยได้ขอให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเข้ามาสนับสนุนในด้านวิชาการ ซึ่งได้ ริเริ่มดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา นับเป็นเวลา 5 ปีเต็ม

สำหรับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะแสวงหาแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบ ซึ่งจะต้องมี คุณสมบัติตามที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัท การบินไทย ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกที่ รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตวัตถุดิบตามข้อกำหนดคุณลักษณะและปริมาณที่บริษัท การบินไทยฯ ต้องการ เท่านั้น หากยัง ต้องมีระบบการผลิต GAP ที่สามารถผ่านการรับรองกลุ่มโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ อีกด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จะเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางการปฏิบัติ และการจัดการระบบการผลิตที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรผู้ผลิต และมีการติดตามตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรกรเข้าร่วมถึง 8 กลุ่ม แบ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย 75 ราย และมีวัตถุดิบที่บริษัท การบินไทย เซ็นต์สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษถึง 13 กลุ่มวัตถุดิบ โดยแยก ย่อยออกเป็น 35 รายการ

อธิการบดี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากผลการดำเนินงานดังกล่าวและการดำเนินงานที่จะก้าวต่อไปสู่ ปีที่ 6 น่าจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันทั้งสามฝ่าย กล่าวคือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่เหมาะสม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ยัง สามารถนำองค์ความรู้ ทรัพยากรต่าง ๆ มาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และภาคผู้ผลิตทางการเกษตรเองก็มีการ พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล และยังสามารถประกันราคาผลผลิตตามที่ตกลงกันได้ด้วย